



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

20 tỷ đồng từ đấu giá bóng và áo thi đấu của đội tuyển U23 được dành cho người nghèo



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao kinh phí từ đấu giá bóng và áo thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện 20 huyện nghèo.

Sáng ngày 11/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự buổi lễ trao 20 tỷ đồng thu được từ đấu giá bóng và áo thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện 20 huyện nghèo, khó khăn nhất cả nước. Cùng dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Văn

hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng lãnh đạo Tập đoàn FLC - đơn vị thắng cuộc đấu giá bóng và áo thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tặng Thủ tướng Chính phủ, HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang Seo cùng các cầu thủ. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp tổ chức sự kiện có ý nghĩa. Đánh giá cao các tập thể, cá nhân trong cả nước đã tích cực hưởng ứng cuộc đấu giá, Thủ tướng bày tỏ xúc động trước thông tin có những em nhỏ ở Gia Lai để xuất tham gia đấu giá bằng tiền tiết kiệm ăn sáng hay có một nông

dân ở Đắk Tô (Tân Cảnh, Kon Tum) không có tiền và muốn đổi bằng 1ha cao su, một cán bộ nghỉ hưu ở Đồng Nai để xuất đổi một lô đất lấy bóng và áo thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam. Thủ tướng cho rằng đây là nghĩa cử tốt đẹp bởi "chúng ta hướng về người nghèo, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", tinh thần này cần được nhân rộng trong toàn xã hội. Số tiền 20 tỷ đồng có ý nghĩa thực sự đối với đối với 20 huyện nghèo, khó khăn nhất cả nước.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo 20 huyện được tặng kinh phí thu được từ đấu giá bóng và áo thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam sử dụng nguồn kinh phí này để xây dựng 500 ngôi nhà (mỗi ngôi 40 triệu đồng) tặng người có công, người nghèo còn khó khăn, bảo đảm công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, thể hiện rõ được mục đích nhân văn, tốt đẹp của cuộc đấu giá này.

(Xem tiếp trang 4)

THÀNH PHỐ, QUỲNH PHỤ Tổ chức ngày chạy Olympic và giải việt dã năm 2018

Sáng ngày 11/3, thành phố Thái Bình tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải việt dã năm 2018.

Đồng đạo cán bộ, viên chức, chiến sĩ, học sinh, công nhân viên, lực lượng thuộc khối các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, địa phương, trường THCS trên địa bàn thành phố đã hưởng ứng và tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 trên tuyến phố Lê Lợi.

Giải việt dã năm 2018 thành phố Thái Bình diễn ra ngay sau đó với sự tham gia của 250 vận động viên đến từ 2 khối: khối xã, phường và khối các trường THCS. Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung: nữ học sinh THCS; nữ xã, phường; nam học sinh THCS; nam xã, phường, cự ly 3km.

Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho

(Xem tiếp trang 4)
THẢO TIẾN - TRINH CƯỜNG



Các vận động viên tham gia giải việt dã thành phố Thái Bình năm 2018.

TIẾN HẢI Hỗ trợ 500.000 đồng/hộ nghèo chưa đấu nối nước sạch

Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Tiến Hải đạt 82%, nhiều xã đạt trên 90%, một số xã, thị trấn đạt 100%. Tuy vậy, tại một số xã, tập trung ở khu Nam huyện, tỷ lệ hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch còn dưới 70%. Toàn huyện có 2.587 hộ nghèo thì mới có khoảng 50% số hộ đấu nối nước sạch.

Phấn đấu đến ngày 30/4/2018 có 100% hộ dân trên địa bàn đấu nối, sử dụng nước sạch, huyện Tiến Hải tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức đối thoại giữa chính quyền các xã có tỷ lệ đấu nối thấp với các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch nhằm tìm kiếm giải pháp phù hợp để nâng cao số hộ dân sử dụng nước sạch. Bên cạnh sự hỗ trợ từ phía doanh nghiệp, UBND huyện Tiến Hải cũng đã quyết định hỗ trợ 500.000 đồng/hộ nghèo tham gia đấu nối nước sạch từ nay đến ngày 30/4/2018. Nguồn hỗ trợ được huy động từ xã hội hóa. Huyện yêu cầu các doanh nghiệp cấp nước niêm yết 5 nội dung công khai: quy trình công nghệ, quy trình quản lý chất lượng, quy định về quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống cấp nước, báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng nước của cơ quan chức năng, giá bán nước tại trụ sở UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, cụm dân cư để người dân biết, giám sát và hưởng ứng sử dụng nước sạch.

ĐỖ HÀ
(Đài TTTH Tiến Hải)

THÁI THỤY Gieo trồng hơn 2.400ha cây màu vụ xuân



Hiện nay, toàn huyện Thái Thụy đã gieo trồng được hơn 2.400ha cây màu vụ xuân gồm: ngô 250ha, lạc hơn 500ha, ớt hơn 200ha, khoai tây 90ha, rau màu các loại 500ha...

Để bảo đảm diện tích gieo trồng cây màu vụ xuân năm 2018, thời gian qua, huyện Thái Thụy đã tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trồng và chăm sóc, bảo vệ cây màu, ưu tiên mở rộng các diện tích chuyển đổi từ cây lúa sang trồng cây màu xuân. Đồng thời, kết hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trồng, bao tiêu sản phẩm cây khoai tây, ngô ngọt, đậu tương, dưa gang, dưa bao tử... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất cây màu vụ xuân trên địa bàn.

TRẦN TUẤN

Chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 8/3 trời chuyển rét, nhiệt độ khoảng 14 - 16 độ C; thời tiết có mưa, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh trên các đối tượng vật nuôi. Trước tình hình đó, ngành chăn nuôi từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai công tác chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong điều kiện thời tiết bất thuận. Khuyến cáo người chăn nuôi các địa phương che chắn chuồng nuôi, không để bị dột, mưa hắt, gió lùa; thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thay chất độn chuồng, giữ nền chuồng khô ráo. Tăng cường các biện pháp sưởi ấm, bảo đảm nhiệt độ chuồng đủ ấm cho vật nuôi. Không chăn thả vật nuôi khi trời mưa, nhiệt độ xuống thấp. Bổ sung vitamin và chất điện giải vào thức ăn, nước uống để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi.

THANH HUYỀN

Tổ chức 14 khóa bồi dưỡng quốc phòng - an ninh cho sinh viên

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh đã tổ chức 14 khóa giáo dục quốc phòng - an ninh cho 1.579 học viên là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình và Trường Đại học Thái Bình theo phân bổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viên được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, được trang bị đầy đủ kiến thức về quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật... Kết thúc mỗi khóa học có từ 70 - 75% học viên đạt khá, giỏi.

Dự kiến năm 2018 Trung tâm tiếp tục mở 8 khóa giáo dục quốc phòng - an ninh cho 1.900 học viên là sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

TẮT ĐẠT

QUỲNH HƯNG 150 người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí



Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên khởi các cơ quan tỉnh, Huyện đoàn Quỳnh Phụ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ).

150 người là đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của xã Quỳnh Hưng được các y bác sĩ, dược sĩ và tình nguyện viên khám sàng lọc các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiêu hóa, mắt, tai - mũi - họng, xương khớp... Các bác sĩ cũng tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh tật, dinh dưỡng hợp lý và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Tổng giá trị cơ sở thuốc gần 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên các đơn vị còn tham gia vệ sinh môi trường trên một số đoạn đường liên xã.

PHƯƠNG ANH

Bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng

(Xem trang 2)



TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG THÁI BÌNH 60 năm xây dựng và phát triển

(Xem trang 3)